

วิเคราะห์ทางเทคนิคTechnical Wiz : บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แนวโน้มตลาดวันนี้ (27 ต.ค. 58)

แนะนำ/แนวโน้ม	จังหวะที่ดี	แนวรับ 1	1,418	แนวต้าน 1	1,430
ดัชนีปิดเมื่อวาน	1,424.16 (+8.02)	แนวรับ 2	1,412	แนวต้าน 2	1,435

การเกิด Doji morning star ในแท่งเทียนเมื่อวันพฤหัสบดี ประกอบกับได้แรงเสริมจากตลาดหุ้นในยุโรปและสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก ส่งเสริมตลาดหุ้นไทยให้ดีดตัวขึ้นเมื่อวานนี้ แต่การเปิดสูง และปิดต่ำลงทำให้แท่งเทียนเกิดรูปแบบ Counter attack ซึ่งหมายถึงความผันผวนจะตามมา ประกอบกับ MACD ที่ยังอยู่ในรัศมีของการโค้งตัวลงทำให้เราระมัดระวัง และประเมินแนวโน้ม SET ที่ไปได้ไม่ไกลจากนี้ แม้ Sentiment จะยังดี แต่เครื่องมือวัดค่าเตือนการใกล้เกิด Overheat ทางเทคนิค

กลยุทธ์

1. โอกาสเปิดแบบย่อตัวให้เข้ารับเพื่อเก็งกำไร เนื่องจากยังมีพลังแฝงตกค้างด้านซื้อ
2. เริ่มทำกำไรเมื่อเข้าใกล้ 1,430 จุด ไม่ลังเลและทยอยลดน้ำหนักหุ้นแบบ Sell on Strenght
3. ถือหุ้นในพอร์ตปริมาณปานกลาง

วิเคราะห์ทางเทคนิค รายหลักทรัพย์

BKD ราคาปิด 3.70 บาท

แนวรับ 3.66 บาท แนวต้าน 4.10 บาท

กำหนดจุด stop loss เมื่อใกล้หลุด 3.62 บาท

กราฟ BKD (week) ติดตัวขึ้นผ่านแนวขาลง และเกิด golden cross ของเส้นค่าเฉลี่ย ทำให้เกิดสัญญาณซื้อในทุกเครื่องมือ ซึ่งมีโอกาสจะทำให้ราคากระชากตัวไปเกิน 4 บาท แนะนำซื้อเก็งกำไร

IRCP-W2 ราคาปิด 3.68 บาท

แนวรับ 3.64 บาท แนวต้าน 4.00 บาท

กำหนดจุด stop loss เมื่อใกล้หลุด 3.58 บาท

กราฟ IRCP-W2 กำลังฟอร์มตัวเป็นแนวการ rebound ใหม่ที่มีลักษณะคล้ายด้วย โดยกราฟแท่งเทียนติดตัวยาวแบบ Tower และทำให้เกิดสัญญาณซื้อใน Stoch ซึ่งจะส่งผลให้วันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้น แนะนำเก็งกำไร

* ประเด็นเด็ด หมายถึงการจับประเด็นข่าวที่เป็นจริงหรืออย่างอื่นในการซื้อขายเข้ามาเป็นข้อมูลแนบในหุ้นนั้นๆ โดยไม่ได้เป็นการนำมาเป็นข้อมูลแนะนำ

การวิเคราะห์ด้านเทคนิค และคำแนะนำการลงทุนในเอกสารฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานของแนวโน้มด้านราคาในอดีต มาเป็นตัวกำหนดแนวโน้มในอนาคต โดยมีได้อ้างอิงปัจจัยพื้นฐานของหุ้นนั้นๆ การวิเคราะห์ดังกล่าวนี้มีโอกาสถูกต้องและผิดพลาดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการศึกษาในข้อมูลสถิติของนักวิเคราะห์โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการชี้แนะแต่อย่างใด ดังนั้นผู้ที่นำคำแนะนำไปใช้พึงตระหนักว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและตัดสินใจอย่างเหมาะสม
